

## ศิลปวัฒนธรรม

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕

๒๕/๑๒/๕๕

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
๕๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

อาจารย์ปราโมทย์ สุวรรณ วรรณ

### สรุป

วันต่อวัน (๒๐ ธ.ค. ๕๕)

## งาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปี ๕๕”

เมื่อวานผมได้เกริ่นภาพรวมของงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” ปีนี้ว่าจะรายงานให้ทราบความเคลื่อนไหวในวันต่อวันของภาพรวมสู่กันฟังอีกครั้ง

ความจริงถ้าไม่บอกก็ได้ เพราะทุกท่านได้สัมผัสกับงานแต่ก็เชื่อว่าอีกหลายความเข้าใจ หลายความคิดอาจจะไม่ตรงกัน เหตุผลที่แท้จริงก็เลยมาเขียนเล่าสู่กันฟังบ้าง เพราะลึกๆ ในบางอย่าง ยังอยู่ในความเคลงใจ คือ ไม่เข้าใจนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น

### วันพิธีการ

๑. จริงๆ ฝ่ายพิธีการ (ตามกำหนดการเดิม) เราจัดลำดับว่า ๘ โมงเช้าเป็นต้นไปจะมีการลงทะเบียน พอลงทะเบียนเรียบร้อยใครมาถึงก่อน (นักศึกษา) ก็ไปวางพานพุ่มพอนักศึกษา ภาคปกติหมดก็จะเป็นภาคเสาร์-อาทิตย์ และก็จะไป ป.บัณฑิต และมหาบัณฑิต และที่ ๑๐ หน่วยงาน สภาคณาจารย์ และถือถือการบดี แต่พอวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๕๕ ฝ่ายพิธีการทราบว่าท่านนายกสภาฯ จะมาร่วมงาน ทางฝ่ายพิธีการก็ต้องประสานไปยังรองบริหารฯ ท่านอธิการฯ สรุปก็คือ ท่านนายกจะมา ท่านอธิการบดีจึงเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งข้อมูลคือ ท่านนายกจะมาถึงบริเวณพิธีเวลา ๐๘.๑๕ น. และทุกอย่างต้องทำให้เสร็จก่อน ๐๘.๐๐ น. เพราะจะไปที่ริมกรีนเพื่อเปิดงานวิพากษ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีฯ ผมก็เลยปรึกษากันใหม่ว่าถ้าอย่างนั้น ๐๘.๑๕ น. เป็นเวลาพอดี เพราะจริงๆ เราก็ยังหนาวๆ ร้อนๆ กับความพร้อมของนักศึกษา และก็เป็นจริง คือ ๐๘.๑๕ น. นักศึกษาเรายังไม่เต็มเต็มที่ สรุปก็คือ ต้องดำเนินพิธีการทางผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงเรียงลำดับมาถึง ๑๐ หน่วยงานแล้วถึงนักศึกษา

๒. บางท่านบอกว่าพระรอนาน ความจริงเรื่องนิมนต์พระ ผมแทรกกำหนดให้ท่านทราบกิจกรรมของเราแล้ว นิมนต์ท่านฉันข้าวต้มมาก่อน แต่บางท่านอาจมองว่านิมนต์พระมารอนาน พุดกันกันความจริง (ในฐานะเคยบวชมาก่อน) การต้อนรับพระมหากษัตริย์ หรือพิธีการ พระสงฆ์ต้องรอนานแน่ สมัยก่อนผมไปรับนิมนต์การเข้าพระราชวัง ต้องไปก่อนเป็นชั่วโมงและต้องรอเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ฉะนั้นวันนี้รอนานไหม ไม่นานหรอกครับ และการนิมนต์พระท่านก็รู้ว่าต้องนาน ถ้าท่านอี๊ดอึดคงไม่รับ แต่ถ้าท่านรับก็แสดงว่าพระสงฆ์ท่านเข้าใจ

๓. เรื่องกำหนดนักศึกษาแต่ละคณะฯ โดยกำหนดโปรแกรมลละ ๑ พานพุ่ม ก็เพราะเหตุผลว่า จะได้เป็นตัวกำหนดนักศึกษาให้มาก แต่ละคณะมีนักศึกษาเป็นร้อยเป็นพัน กับงานอย่างนี้น่าจะแสดงพลังความรู้สึกสามัญสำนึกที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์ฯ นี้ คือ เหตุผล ส่วนกำหนดคณะละ ๑ พานพุ่ม ซึ่งง่ายมากไม่ต้องเสียเวลา แต่ถามว่าเราจะได้ภาพนักศึกษาร่วมพิธีขนาดนี้หรือเปล่า ปีนี้ผมขอชมนักศึกษานะครับว่าเต็มเต็มที่ พิธีการ ท่านนายกสภาศึกษาก็ชม ใครๆ ก็ชม รวมถึงพิธีตัดบัตรพระสงฆ์ด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ก็พร้อมมากกว่าทุกปี น่าชื่นใจ

๔. ค่ายคณิตศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยทีมงานของ อ.กนก กับค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๕ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวน ๕๐๕ คน (ตามข้อมูล) ยังไม่นับค่ายวิทยาศาสตร์ ทำให้งานนี้พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ทั้งเยาวชนและครูผู้ปกครอง ทำให้งานเราครึกครื้น (ตรงนี้ได้ซื้อคิติดีๆ อีกเยอะกับการจัดงานปีหน้า) ถ้าจะจัด

๕. กิจกรรมต่อไปคือ การประกวดพระกระยาหารที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรด มีประมาณ ๑๐ กว่าเต็มที่ ทั้งนักศึกษาและร้านค้า โรงแรม ก็น่าชื่นใจว่าเราได้เริ่มอะไรดีๆ เยอะขึ้นมาอีก ปีหน้าคิดว่าคงจะจัดใหญ่กว่านี้

๖. กิจกรรมต่อไปก็คือ การประกวดดนตรีไทย ปีนี้เป็นปีแรก ก็ได้รับความสนใจจากโรงเรียนหลายโรงเรียน ก็ถือว่าเราได้เริ่มเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผู้คนก็ให้ความสนใจหนาตา เยาวชนได้แสดงออกเวทีใหญ่

๗. พอดกเย็นก็เป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ปีนี้ทีมไม่มากเหมือนปีที่แล้ว ด้วยภาวะจำกัดหลายๆ อย่าง แต่ก็ยังมีหลายทีมที่ส่งแข่งขัน วันแรกอาจจะดีเกินไปนิด อากาศจะหนาวไปหน่อย วันนั้นมีลมค่อนข้างแรง แต่ก็ยังได้รับความสนใจเช่นเคย

๘. ส่วนกิจกรรมวิชาการของคณะต่างๆ วันนี้ยังมีนักศึกษาศอสมควร แต่ไม่ถึงกับมาก ผมไปเดินดู ๒ รอบ อันแรกอาจเป็นเพราะเยาวชน (เด็กๆ มากๆ) ก็เลยทำให้ไม่ค่อยสนใจวิชาการ มีเด็กโตมาร่วมกิจกรรมน้อยไปหน่อย (ต้องช่วยกันคิดต่อไปอีกในปีหน้า)

๙. ส่วนรกรางวันนี้วิ่งทั้งหมด ๑๑ เทียวไป-กลับ ๒๒ เทียว ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. รวมผู้นั่งทั้งหมด ๘๒๑ คน (ตามข้อมูลนักศึกษาเขาจดไว้)

**บรรยากาศภาพรวม** ร้านค้ายังไม่ได้รับการอุดหนุนเท่าที่ควร (ต้นไม้่นะ) อาจเป็นเพราะจะรอเดินชมให้ทั่วก่อนกระมัง ส่วนร้านอาหารค่อนข้างขายดีพอสมควร สอบถามแม่ค้าก็ยิ้มได้

สรุปโดยภาพรวม (ผมเองนะ) วันแรกก็น่าจะผ่านไปด้วยดี ส่วนวันที่ ๒ จะเป็นอย่างไร จะมาเล่าต่อฉบับหน้า (แต่อย่าถือเป็นประมาณนะครับ เพราะผมคิดของผมเอง)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  
ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตัดบัตรประเพณีวันปีใหม่  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ หน้าคณะมนุษยฯ